

SỞ Y TẾĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 644/SYT-NVY

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 6 năm 2018

V/v mời chuyên gia tham gia
hội chẩn liên viện.

Kính gửi: Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh

Sở Y tế nhận được công văn số 91/BVĐK-KHTH ngày 22/5/2018 xin ý kiến về Hội chẩn liên bệnh viện, trong đó bệnh viện xin ý kiến chỉ đạo về việc khi tổ chức hội chẩn liên viện, bệnh viện có mời các bác sỹ chuyên khoa thuộc các bệnh viện khác tham gia hội chẩn các ca bệnh liên quan đến các chuyên khoa như Lao, da liễu, sản phụ khoa... có đúng quy định với tiêu chuẩn chuyên gia không. Vấn đề này Sở Y tế có ý kiến như sau:

Về căn cứ pháp lý, Sở y tế chưa nhận được văn bản nào quy định tiêu chuẩn chuyên gia, tuy nhiên, một trong những khái niệm/ định nghĩa về cụm từ “chuyên gia” phổ biến và được thường được sử dụng trong những trường hợp cụ thể thì: *“Chuyên gia là thuật ngữ chỉ về những người người được đào tạo theo hướng chuyên sâu có kinh nghiệm thực hành công việc và có kỹ năng thực tiễn, lý luận chuyên sâu về một lĩnh vực cụ thể hoặc có hiểu biết vượt trội so với mặt bằng kiến thức chung. Các chuyên gia có thể tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua việc cho ý kiến, tham vấn) vào một công việc hay một lĩnh vực cụ thể...”*.

Vận dụng khái niệm này vào thực hiện quy chế hội chẩn liên viện theo quy định tại Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện, để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, giảm phiền hà cho người bệnh, các bệnh viện có thể mời các bác sỹ chuyên khoa thuộc các bệnh viện khác tham gia hội chẩn với tư cách là chuyên gia về chuyên khoa đó; Bệnh viện được mời phải cử đúng bác sỹ chuyên khoa là lãnh đạo cấp trưởng/ phó khoa/ phòng trở lên hoặc các bác sỹ có trình độ từ chuyên khoa cấp 1 trở lên và có thời gian hành nghề khám bệnh chữa bệnh liên tục thuộc chuyên khoa đó ít nhất 54 tháng.

Các quy định khác đề nghị thực hiện đúng theo quy chế hội chẩn liên viện và thực hiện thu theo mức giá quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các đơn vị KB,CB;
- Lưu:VP; NVY.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BS. Trần Thành Tuấn